

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฉบับที่ D16 27 ก.พ. 68		วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ชาวอิสราเอล ที่ อ.ปาย	อิสราเอล จะยึด ปาย จริงหรือไม่	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเบื้องต้น อ.ปาย - สถานการณ์ชาวอิสราเอล ใน อ.ปาย รวมถึง สถานการณ์ล่าสุด - ผลกระทบกรณี ต่างชาติ รุก ไทย - วิเคราะห์ปัญหาต่างชาติรุกไทย และการจัดการปัญหา 	



อำเภอปายตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองป๋น จังหวัดตองยี รัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง (จังหวัดเชียงใหม่) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะเมิงและอำเภอกัลยาณิวัฒนา (จังหวัดเชียงใหม่) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอปางมะผ้า เมืองปายเป็นเมืองที่มีคนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งเมืองปายเป็นเมืองสำคัญของล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปายได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็นอำเภอปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่ คนไทยวน (คนเมือง) ชาวไทใหญ่ ชาวปกากะญอ (กะเหรี่ยง) และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมืองปายตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเมืองปายเป็นเมืองชุมทางที่สำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอน

คำบอกเล่าจากคนท้องถิ่น ปาย เคยเป็นเมืองที่เงียบสงบ มีเสน่ห์จากธรรมชาติและวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวไทยพื้นเมือง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่ต่างต้องการการพักผ่อนที่สงบ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และสัมผัสบรรยากาศของเมืองที่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ก็ขยายตัวเข้าสู่ ปาย อย่างรวดเร็ว และได้เปลี่ยน ปาย ไปอย่างสิ้นเชิง กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล (ยิว) เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอิทธิพลเยอะใน ปาย พวกเขาไม่ได้มาแค่ท่องเที่ยวระยะสั้น แต่มีจำนวนมากที่พำนักอยู่ยาวเป็นเดือนหรือหลายปี โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียน ที่ช่วยให้สามารถอาศัยอยู่ในไทยได้เป็นเวลานานขึ้น จากเมืองที่เคยมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ปัจจุบันบางพื้นที่ในปายกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนอิสราเอล โดยร้านอาหารมีเมนู และ ป้ายร้านที่เขียนเป็นภาษาฮีบรู

มีรายงานว่า ชาวอิสราเอล มุ่งหน้าย้ายมา ตั้งถิ่นฐาน ใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยสมาคมยิว Chabad ที่แผ่อิทธิพลทั่วโลก ให้การสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารเกษียณมาตั้งถิ่นฐาน หลายคนเลือกแต่งงานกับชาวไทย และบางส่วนเริ่มตั้งรกรากถาวร มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เช่น โบสถ์ (Chabad of Pai) เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่ส่งเสียงดังรบกวนวิถีชีวิตชาวไทย และมีการเปิดธุรกิจหลายอย่าง เช่น ร้านอาหาร รีสอร์ท ร้านตัดผม สารพัดอาชีพสงวนของชาวไทย เพื่อรองรับสังคมขยายของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะ ส่วนท่าทีของคนไทยในพื้นที่ มีการเคลื่อนไหวทั้งร้องเรียนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวนป้ายเขตปลอดชาวอิสราเอล และ ยังโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียล เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น



แต่เมื่อในวันที่ 26 ก.พ. 2568 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.ปาย เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์และรับฟังความเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับกรณีข่าวนักท่องเที่ยวอิสราเอล ที่ท่องเที่ยวและอาศัยในพื้นที่ พบว่า มีหลาย

ประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง มีการพูดให้เกินความเป็นจริงไปมากพอสมควร และไม่ได้มีประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการแทรกซึม หรือการทำลายความมั่นคง หรือการที่จะเข้ามาสร้างชุมชน เป็นแหล่งที่พักพิงของชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ในฐานะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้กำชับทุกหน่วยสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ชาวอิสราเอลที่มาเที่ยวในไทยได้ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมให้มากที่สุด สร้างองค์ความรู้ Do & Don't (อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้) และต้องขอโทษแทนชาวอิสราเอลบางส่วน พร้อมยืนยันว่า ทุกอย่างจะดีขึ้น **อย่างไรก็ตาม** ปัญหาต่างชาติ รุกไทย เช่นเดียวกับกรณีชาวอิสราเอล ที่ อ.ปาย ดังกล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ เช่น **ภูเก็ต** มีชาวรัสเซีย **พังงา** มี ชาวสวีเดน,นอร์เวย์,เดนมาร์ก และ ฟินแลนด์ **เชียงใหม่** มี ชาวจีน **สมุทรสาคร, ระนอง** มี ชาวเมียนมา **พัทธยา** เดิมมีชาวรัสเซีย ปัจจุบันเป็นชาวอินเดีย **จันทบุรี** มี คนผิวดำ มาลี, กานา, โซมาเลีย แม้แต่ใน กรุงเทพฯ ก็จะมีทั้ง ชาวจีน ชาวอาหรับ และ ชาวเมียนมา ซึ่งต้องจับตาต่อไป

ผลกระทบของ ปัญหา ต่างชาติ รุก ไทย มีหัวข้อที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 1. **ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** มีความเสี่ยงจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ ประเทศต่าง ๆ อาจพยายามเข้ามามีอิทธิพลในไทย ผ่านทางการทูตหรือการสนับสนุนบางกลุ่มที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ เช่น การสนับสนุนกลุ่มการเมือง หรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายใน 2. **ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนต่างชาติ** การที่ต่างชาติลงทุนในธุรกิจสำคัญของไทย อาจทำให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อการถูกควบคุมหรือแทรกแซงทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุน อื่น ๆ จากต่างชาติในบางพื้นที่อาจทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่ดินในบางพื้นที่ตกอยู่ในความครอบครองของต่างชาติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในการกระจายผลประโยชน์ 3. **ด้านความมั่นคงทางทหาร** อาจมีการแทรกแซงทางทหารได้ในบางสถานการณ์ หรือ อาจเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายได้ 4. **ด้านสังคมและการแทรกแซงทางวัฒนธรรม** เกิดความตึงเครียดทางสังคมจากประชาชนในพื้นที่หรือจากกลุ่มคนที่มูมองต่อต้านชาวต่างชาติ และ ประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาอาจส่งเสริมวัฒนธรรมของตนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์, เพลง หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งอาจทำให้วัฒนธรรมไทยเสียหายหรือลดลง 5. **ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์** ความมั่นคงในโลก

ไซเบอร์เป็นอีกประเด็นที่สำคัญ หากมีการแทรกแซงจากต่างชาติในด้านการเจาะข้อมูลหรือการโจมตีระบบไซเบอร์ของประเทศ อาจสร้างความเสียหายได้อย่างมากรวมทั้งการขโมยข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือการทหารอีกด้วย

จากกรณีปัญหาชาวอิสราเอล ที่ อ.ปาย ที่เคยนับเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติรุกไทย นั้น หากพิจารณาใน มิติระบบ ปัญหาหลักคือการขาดการควบคุมและการกำกับดูแลที่ชัดเจนจากภาครัฐ หรือ ในระดับตัวบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่สำคัญอีกประการ การให้พริวิลา จะ เป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อ ถึงแม้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็ต้องมีขีดจำกัด หากยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ต่อไปอาจจะเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่กฎหมายไทยเข้าไม่ถึง ซึ่งร้ายแรงกว่าให้เขาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะมีวันหมดอายุ แต่ถ้าใช้นิมนิถือครองที่ดินแล้วจะอยู่ได้อย่างถาวร รวมทั้ง ควรมีการตรวจสอบว่าการมาอยู่ของชาวต่างชาติ ในแต่ละพื้นที่ว่ามีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ หรือ สถานทูต หรือไม่ เพื่อวิเคราะห์เจตนาของการมาอยู่ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเพื่อการจัดตั้ง

ในการจัดการปัญหาเรื่องนี้ควรเริ่มจากการติดตาม และการประเมิน ว่าเป็นภัยหรือไม่ แล้วกำหนด มาตรการ วิธีการ ฝักระวัง โดย มีความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานทหารในพื้นที่ องค์กรท้องถิ่น ตำรวจ กอ.รมน. ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ฯ แน่แน่นอนว่าการปฏิบัติจะเป็นแบบบูรณาการ แต่ ต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามขยายวงจนเป็นปัญหาใหญ่โตทั้งในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต ด้วย

จากการตรวจสอบ ปัญหาชาวอิสราเอลที่ อ.ปาย ซึ่งนับเป็นปัญหาของ ต่างชาติ รุก ไทย พบว่ามีการ นำเสนอข้อมูลที่เกินจริงไปมากในหลาย ๆ เรื่อง แต่ จากเหตุการณ์นี้ นับเป็นการจุดประกายให้มีการคิดต่อว่า เรา ควรมีการทำการตรวจสอบอย่างจริงจังกับกรณีแบบนี้ในพื้นที่อื่นอีกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ต้อง และทันท่วงที ประการสำคัญ การแก้ปัญหาก็ต้องไม่เป็นรูปแบบเดิม คือ ทำแบบไฟไหม้ฟาง เพื่ออธิปไตยที่ยั่งยืน แห่งชาติไทย

พ.อ. หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ

อจ.ทก.วทบ.

อ้างอิง

1. <https://www.thaipbs.or.th/news/content/349436> เบื้องหลังปัญหา "อิสราเอลยึดปาย"...
2. <https://www.thaipbs.or.th/news/content/349386> อิสราเอลเปลี่ยน "ปาย" เมืองท่องเที่ยวที่เริ่มไม่สงบ
3. <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2842603> "อิสราเอล" ล้นเมืองปาย แย่งอาชีพ เบื้องหลังนมินิไทย
4. <https://www.facebook.com/ThaiPBS/videos> ผลกระทบตราบาชาวอิสราเอลยึดพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
5. <https://news.ch7.com/detail/785781> ทางข้อมูลชาวอิสราเอล ใน อ.ปาย
6. <https://www.youtube.com/watch?v=fISfiUSZaG4> อนุทิน ร่วมทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ลงพื้นที่ อ.ปาย ให้เห็นชัดๆกรณีชาวอิสราเอลที่ท่องเที่ยวและอาศัย
7. <https://thepublisherth.com/190225-2/> ปาย-ความมั่นคงไทย แรงกดดันใหม่ ที่ต้องเร่งรับมือก่อนเสียสมดุล
8. <https://www.thaipbs.or.th/news/content/349443> อย่าตอบเพียง “ไม่จริง” ปมอิสราเอลยึด “ปาย”

